

พีพีทีวี จัดให้ สิงหานี้ สนุกสนานไปกับ เหล่าภูตผี

จอมทะเล้น จาก Hotel Transylvania



พีพีทีวี จับมือ โซนี่ พิคเจอร์ส จัดกิจกรรมพิเศษ ปิดโรงรับชมภาพยนตร์รอบพิเศษ กับ Hotel Transylvania 3 (โรงแรมผี หนีไปพักร้อน 3) ลุ้นรับตั๋วหนังรอบพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปสนุกกับเหล่าภูตผีจอมทะเล้นจาก Hotel Transylvania เพียงแค่ร่วมสนุกตอบคำถามในเฟสบุ๊คแฟนเพจ PPTVHD36 ได้โพสต์กิจกรรมว่า หากคุณมีวันหยุดยาว 1 สัปดาห์ คุณอยากไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุด พร้อมเหตุผล และแท็กชื่อคนที่คุณอยากไปด้วย แค่นี้คุณก็อาจเป็นหนึ่งใน 36 ผู้โชคดีที่จะได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนใคร ในวันพุธที่ 15 สิงหาคมนี้ ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนิเพล็กซ์ รัชดา พร้อมกิจกรรมเล่นเกมหน้าโรงภาพยนตร์ พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษในภาพยนตร์จากค่ายหนังชื่อดังอย่าง โซนี่ พิคเจอร์ส อีกด้วย

Hotel Transylvania 3 (โรงแรมผี หนีไปพักร้อน 3) มาร์วิสเซอร์ไพรส์แดร์ริคคูล่า ด้วยการพาครอบครัวเดินทางไปร่วมทริปล่องเรือสำราญประหลาดสุดหรู เพื่อหวังให้เขาได้พักผ่อนจากการดูแลโรงแรมมาตลอด เหล่าปีศาจมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดแสนจะพิเศษระหว่างล่องเรือนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นวอลเลย์บอล หรือบุฟเฟ่ต์อาหารสุดพิศดาร แต่เรื่องราวไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้น เมื่อแดร์ริคคูล่าได้ตกหลุมรักกับต้นเรือที่สุดแสนจะอันตราย เขาจะต้องรักษาสมดุลระหว่างครอบครัว เพื่อนฝูง และความรักรั้งใหม่ ซึ่งมันอาจจะมากเกินไป แม้กระทั่งกับแวมไพร์ที่มีอำนาจมากที่สุดอย่างเขา

แต่ก่อนที่จะไปสนุกสนานกับ Hotel Transylvania 3 พีพีทีวี ขอเอาใจคุณผู้ชมก่อน กับภาพยนตร์ Hotel Transylvania ให้ได้รับชมในช่วง Cinema Hits (ซีเนม่า ฮิตส์) ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคมนี้ เปิดมหากาพย์ภาพยนตร์แอนิเมชันสำหรับครอบครัว ด้วยสถานที่ที่มีชื่อว่า Hotel Transylvania (โฮเทล ทรานซิลวาเนีย) โรงแรมสุดหรูระดับห้าดาวที่กลับมีเจ้าของเป็น “ท่านเคอร์ทแดร์ริคคูล่า” โดยโรงแรมสุดไฮโซนี้เปิดขึ้นเพื่อให้บริการเหล่า ภูตผี และเหล่ามอนสเตอร์ต่างๆ โดยเฉพาะ ซึ่งอีกไม่นาน “เมวิส” ลูกสาวสุดหวงของท่านพ่อจอมดูดเลือด ก็จะมีอายุครบ 118 ปีแล้ว ซึ่งเจ้าของโรงแรมอย่าท่านเคอร์ทก็ได้เชิญภูตผีระดับ ซูเปอร์สตาร์ มาเป็นแขกในงานวันเกิด ทั้ง แฟรงเคนสไตน์, มัมมี่, มนุษย์หมาป่า และอีกมากมาย แต่กลับมี

เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เมื่อมีมนุษย์ผู้ชายมาตกหลุมรักลูกสาวของเขาอย่างจริงจัง จนทำให้งานเลี้ยงแสนสนุกกลายเป็นงานเลี้ยงสุดวุ่นวายแทน ท่านเคอร์ทจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร

ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ มาต่อกันที่ Hotel Transylvania 2 (โรงแรมผีหนีไปพักร้อน 2) ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม โดยในส่วนของภาคนี้ โรงแรมผีก็กำลังเตรียมพร้อมต้อนรับการเติบโตของสมาชิกใหม่ ซึ่งก็คือ หลานของ

ท่านเคราท์ ซึ่งเป็นลูกครึ่งมนุษย์แวมไพร์ ระหว่างเมวิสและโจนาธาน เรื่องราวอลวนภายในครอบครัวแดร์ริคูร์่าและเหล่าเพื่อนผึ่ญ สุดเกเรียน พร้อมด้วยตัวละครตัวใหม่ทีเพิ่มมาสร้างสีสันให้กับภาคใหม่ นอกเหนือจากเจ้าหนูน้อยผมแดงหลานชายสุดที่รักท่านเคราท์ ก็ยังมี แวลด ท่านเคราท์แดร์ริคูสูงวัยผู้มาเยือนโรงแรมทรานซิลวาเนียคนใหม่ ทีจะมาเพิ่มเติมความสุขให้กับภาคนี้ยิ่งขึ้น ก่อนยกทัพผู้โชคดีไปสนุกกันแบบต่อเนื่องในภาค 3 ทีโรงภาพยนตร์แบบฟรีๆ งานนี้เรียกได้ว่าเต็มอิมใจ คินความสุขแบบต่อเนื่องให้แพนๆ ผู้ชมพีพีทีวี แล้วมาสนุกสนานไปกับเหล่าภูตผีจอมทะเล่่นจาก Hotel Transylvania กับกิจกรรมสุดพิเศษทีทางพีพีทีวีจัดขึ้นในครั้งนี และห้ามพลาด Cinema Hits ทีคัดสรรหนังดีคุณภาพมาให้ชมกันทุกวันจันทร์-วันอังคาร เวลา 20.15 น. ทางพีพีทีวี เอชดี ช่อง 36